


สรุปสาระส าคัญ 
วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖  

ณ  ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาลนครแหลมฉบัง จังหวัดชลบุร ี

 
 
 
 
 

 
สมาชกิวุฒิสภา ประกอบดว้ย 
๑. พลเอก วรพงษ ์สงา่เนตร   สมาชิกวุฒิสภา 
       ในฐานะรองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง   
๒. พลเรือเอก พัลลภ ตมศิานนท์  สมาชิกวุฒิสภา 
๓. นายวิรตัน ์เกสสมบรูณ ์  สมาชิกวุฒิสภา 
๔. นายสุรเดช จริัฐติิเจรญิ   สมาชิกวุฒิสภา 
๕. พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์   สมาชิกวุฒิสภา 
๖. นายเจน น าชัยศิริ    สมาชิกวุฒิสภา 
๗. นางสาววไิลลักษณ์ อรินทมะพงษ ์ สมาชิกวุฒิสภา 
 
พร้อมด้วย   
๑. นายธวัชชัย ศรีทอง    ผู้ว่าราชการจังหวดัชลบรุ ี
๒. นางสาวชนดิา  จันทรนคร    ผู้เชี่ยวชาญด้านตดิตามการปฏิบัติราชการในพื้นที่ภาคกลาง  
                        (ผูแ้ทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรฐัมนตรี เขต ๘)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การหารือกับส่วนราชการ ส่วนที่เกี่ยวข้อง และประชาชน 

 
 
 
 
 
 เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ณ ศาลาประชาคมอ่าวอุดม เทศบาล
นครแหลมฉบัง จังหวัดจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
ภาคตะวันออก น าโดย พลเอก วรพงษ์ สง่าเนตร รองประธานกรรมการ คนที่หนึ่ง พร้อมด้วย นายเจน 
น าชัยศิริ พลเอก นาวิน ด าริกาญจน์ พลเรือเอก พัลลภ ตมิศานนท์ นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ  นายวิรัตน์ 
เกสสมบูรณ์ นายวิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์ สมาชิกวุฒิสภา และนางสาวชนิดา จันทรนคร ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านติดตามการปฏิบัติราชการในพ้ืนที่ภาคกลาง (ผู้แทนผู้ตรวจราชการส านักนายกรัฐมนตรี เขต ๘)   
ร่วมลงพื้นที่รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่อ าเภอบางละมุง และอ าเภอศรีราชา 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
ส านักงานท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ผู้น าท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอ
บางละมุง และอ าเภอศรีราชา ผู้ประกอบการด้านขนส่ง และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยน
ข้อคิดเห็น โดยมี นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ 

 ในการพบปะและรับฟังข้อคิดเห็นของประชาชนในครั้งนี้ ได้มีการแบ่งกลุ่มการรับฟังตามปัญหา
ความเดือดร้อนที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC เพ่ือ
ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขและลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในทุกมิติต่อไป โดยมีการแบ่งกลุ่มการหารือ ดังนี้ 
 กลุมที่  ๑  ประเด็นการพัฒนา EEC อย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนา ลดผลกระทบใน            
ระยะสั้น - ระยะยาว  
 กลุ่มที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน และแผนการป้องกัน แก้ไขปัญหา 
และลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชน เช่น ปัญหาจากการก่อสร้าง ปัญหาการจราจร ปัญหา
จุดตัดทางรถไฟ  
 กลุ่มที่ ๓ ประเด็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
 
 สรุปประเด็นหารือจากการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ทั้ง ๓ กลุ่ม ได้รับทราบแนวทางการ
การแก้ไขปัญหาสรุปได้ ดังน้ี 
 กลุ่มที่ ๑ ประเด็นการพัฒนา EEC อย่างยั่งยืน และแผนการพัฒนาลดผลกระทบในระยะสั้น - 
ระยะยาว  
 ดร.ธัชพล กาญจกูล รองเลขาธิการสายงานพ้ืนที่และชุมชน ส านักงานคณะกรรมการนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) หรือ EEC กล่าวสรุปว่า  



 - โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ได้มีแผนการพัฒนาและลดผลกระทบทั้งใน
ระยะสั้นและระยะยาว โดยหน่วยงาน EEC มีแผนการด าเนินงาน ๕ สร้าง ได้แก่  
  ๑. สร้างความรู้  
  ๒. สร้างงานสร้างอาชีพ 
  ๓. สร้างรัฐสวัสดิการ 
  ๔. สร้างเครือข่าย 
  ๕. สร้างการเข้าถึงสถาบันการเงิน  
 - ด้านการรับรู้ของประชาชน  ประชาชนได้รับทราบและมีความเห็นด้วยกับแผนงานของ EEC 
พร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะ ได้แก่ ขอให้หน่วยงาน EEC เร่งพัฒนาด้านสาธารณสุข โดยการสร้างโรงพยาบาล
ชุมชนให้ครอบคลุม พัฒนาด้านการด้านการศึกษา พัฒนาเครือข่าย ๕G 
 ข้อแสดงความเห็นและเสนอแนะสมาชิกวุฒิสภา 
 - คณะกรรมการฯ ได้เสนอแนะให้ EEC จัดตั้งศูนย์ EEC ช่วยได้ช่วยด้วย ซึ่งจะเป็นศูนย์บริการให้
ค าปรึกษาและช่วยเหลือประชาชน 
 - จากการหารือร่วมกันกับทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ประเด็นปัญหาท าให้ประชาชนได้รับทราบ        
การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจากหน่วยงานภาครัฐและส่วนที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งได้รับทราบว่าจะ
ติดตามประเด็นปัญหาในแต่ละเรื่องกับหน่วยงานใดเป็นหลัก ในส่วนการประชาสัมพันธ์ก็ควรมีอย่าง
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจให้แก่ประชาชน 
  
 กลุ่มที่ ๒ ประเด็นการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน   
 เรือเอก กานต์ เมนะรุจิ รองผู้อ านวยการท่าเรือแหลมฉบัง กล่าวสรุปผลการหารือว่า  
 - แผนการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังอย่างยั่งยืน มีแผนการป้องกันในการแก้ไขปัญหาและลด
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับพ่ีน้องประชาชนในประเด็นปัญหาที่ส าคัญ เช่น ปัญหาจากการก่อสร้าง ปัญหา
การจราจร ปัญหาจุดตัดทางรถไฟ ซึ่งจากการหารือได้มีแผนการด าเนินงาน ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 
ได้แก่        
 - ประเด็นปัญหาลานวางตู้สินค้าที่อยู่ในพ้ืนที่ชุมชน ท าให้เกิดปัญหาการจราจรติดขัดในพ้ืนที่ 
รวมถึงความไม่ปลอดภัยของประชาชนที่สัญจร ท่าเรือแหลมฉบังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเร่ง
แก้ปัญหา ดังนี้ 
 การแก้ไขปัญหาระยะสั้น ท่าเรือแหลมฉบัง เทศบาลนครแหลมฉบัง ร่วมกับจังหวัดชลบุรี จะ
ผลักดันการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบลานวางตู้สินค้าและรถบรรทุกตู้สินค้าที่อยู่ใน
พ้ืนที่ชุมชน จัดระเบียบการใช้เส้นทาง โดยก าหนดเวลาส าหรับรถหัวลากที่จะเข้ามาในพื้นที่ 
  
 



การแก้ปัญหาระยะยาว  ดังนี้ 
 ๑) ท่าเรือแหลมฉบัง จะเร่งด าเนินการแก้ไขปัญหา ด้วยการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือช่วย
บริหารเวลารถบรรทุกสินค้าเข้าออก หรือ Truck Queue เข้ามาใช้อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึง การ
ด าเนินการโครงการ Truck Parking ที่จะมีการจัดจุดบริการให้รถบรรทุกเข้าจอด เพื่อรอเข้าท่าเรือแหลม
ฉบัง รวมถึงการพัฒนาลานวางตู้สินค้าในพื้นที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
 ๒) จัดท าลานส าหรับจอดรถพ้ืนที่ ๙๐ ไร่ เพ่ือใช้เป็นจุดจอดส าหรับรถที่รอเข้าท่าเรือเพ่ือรับตู้
สินค้า      
 ๓) จัดคิวรถ เพ่ือลดปัญหาผลกระทบการจราจรของรถหัวลาก และการจราจรไม่ให้ติดขัดใน
พ้ืนที่  
 ประเด็นปัญหาข้อเสนอจากประชาชน 
 ๑. ปัญหาเรื่องรถตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งท าให้ในชุมชนบ้านทุ่งกรวด เกิดปัญหาจราจรคับคั่ง ท าให้   
เกิดปัญหาการจราจรติดขัด ในเวลา ๑๖.๐๐-๒๐.๐๐ นาฬิกา ซึ่งเป็นปัญหาสะสมมาระยะเวลานาน 
 ๒. ปัญหาการจราจรจุดตัดทางรถไฟ  จุดข้ามแยกต่าง ๆ ขอให้การรถไฟจัดท าถนนคู่ขนาน
เพื่อให้ชุมชนได้อาศัยใช้ประโยชน์เพื่อหลีกเลี่ยงการจราจรบนถนนสายหลัก 
 
 ข้อแสดงความเห็นและเสนอแนะจากสมาชิกวุฒิสภา และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
 คณะกรรมการฯ  
 - เสนอแนะเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาจราจร โดยน ารูปแบบ SMART จราจรมาใช้ในเรื่องการ
ขนส่งและจุดตัดทางรถไฟ พร้อมทั้งในระยาวควรแก้ไขให้มีการสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟ เพ่ือ
ความปลอดภัยของพ่ีน้องประชาชนเป็นส าคัญ 
 - กรณีลานวางตู้สนิค้าขวางการจราจร มีแนวทางแก้ไขระยะสั้นโดยผลักดนักฎหมายในการจดั
ระเบียบลานวางตู้สนิค้าอย่างเป็นระบบ  
 - เรือ่งการขนส่งและจดุตดัทางรถไฟ ควรค าถึงความปลอดภัยของประชาชน โดยระยะยาวควร
แก้ไขให้มกีารสร้างสะพานยกระดับข้ามทางรถไฟเพื่อความปลอดภัยของผู้สญัจรบนถนน 
 - ด้านการรอ้งเรียน ขอใหป้ระชาชน น าเรียนผูว้่าราชการจังหวัดเพ่ือพิจารณา หรอือกีช่องทาง
คือแจ้งเรื่องร้องเรียนไปยังศนูย์ด ารงธรรม  
   
กลุ่มที่ ๓ ประเด็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง  
    คณะกรรมการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวสรุปแนวทางการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย
ของประชาชนในพ้ืนที่ท่าเรือแหลมฉบัง ดังน้ี 
   ๑) ภายหลังวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีจะด าเนินการจัดตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือส ารวจประชากร ที่อยู่อาศัยเดิมและประชากรแฝง ประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด 



ผู้น าชุมชนแหลมฉบัง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น อ าเภอแหลมฉบัง ที่ดินจังหวัด ผู้น าท้องถิ่น อสม.และ
ผู้แทนชุมชน 
   ๒) ด าเนินการลงพื้นที่ส ารวจประชากร (ประชากรเดิมและประชากรแฝง) โดยใช้ระยะเวลา ๓ 
สัปดาห์ 
   ๓) ด าเนินการจัดเวทีสรุปข้อมูลการส ารวจประชากร  
   ๔) เมื่อได้ข้อยุติในเรื่องการส ารวจประชากรดังเดิมเรียบร้อยแล้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดจะจัดท า
หนังสือรับรองครัวเรือนประชากรดั้งเดิมไปยังการท่าเรือแหลมฉบัง เพ่ือท าการอนุญาตให้เทศบาล
สามารถออกเลขที่บ้าน และขอขยายมิเตอร์น้ าได้ และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสามารถขยายมิเตอร์ไฟฟ้า
ได้เช่นกัน 
 นายวีรชาติ พุทธรักษา ผู้อ านวยการส านักปฏิบัติการ กล่าวสรุปผลว่า การท่าเรือแห่งประเทศ
ไทยตระหนักถึงความส าคัญในการอยู่ร่วมกันระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง และชุมชนบ้านแหลมฉบัง ซึ่ง
ท่าเรือแหลมฉบัง ให้ความส าคัญถึงการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนและมีความสุข โดยการท่าเรือแห่งประเทศ
ไทย ได้ก าหนดให้มีพ้ืนที่ส าหรับชุมชนและสันทนาการ อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน 
จะมีการจัดตั้งคณะท างานร่วมระหว่างท่าเรือแหลมฉบัง ชุมชน และส่วนราชการ เพ่ือสอบถามความ
ต้องการของชุมชน รวมทั้ง ส ารวจประชากรที่อาศัยในชุมชนบ้านแหลมฉบัง รับฟังข้อคิดเห็น และ        
น าข้อมูลที่รวบรวมมาพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะจาก นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  
 ได้น าเสนอภาพรวมการแก้ไขปัญหาในประเด็นต่าง ๆ จากการร่วมรับฟังความคิดเห็นจากคณะ
กรรมการฯ (สมาชิกวุฒิสภาในพ้ืนที่จังหวัดภาคตะวันออก ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชน มี
แนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกันดังนี้ 
 ๑) ส่วนราชการจังหวัดชลบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ การท่าเรือแหลมฉบัง จะ
ร่วมแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการร่วมกัน โดยจัดการประชุมหารือเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากเส้นทาง
การจราจรที่มีจุดตัดทางถนน และทางราง รวมถึง จุดกลับรถต่างๆ ให้มีความสะดวก และปลอดภัยแก่
ประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไป 
 ๒) ประชาชนสามารถร้องเรียนประเด็นปัญหาผ่านศูนย์ด ารงธรรมได้ตลอดเวลา ซึ่งในขณะนี้ส่วน
ราชการจังหวัดชลบุรีได้เปิดเว็ปไซต์เพื่อรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนโดยตรง และเปิดช่องทางการรับ
กระทู้ข้อร้องเรียนจากประชาชน เมื่อทราบก็จะด าเนินการแก้ไขให้ตรงประเด็น ซึ่งได้มีแนวทางการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ประชาชนทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว รวมถึงการจัดตั้งคณะกรรมการฯ เพ่ือ
ติดตามการแก้ไขปัญหา รวมถึงพิจารณาศึกษาประเด็นปัญหาบางประการที่ต้องใช้ระยะเวลาในการ
พิจารณาให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้ประชาชนและจังหวัดชลบุรีมีความเจริญก้าวหน้า 
และประชาชนมีความผาสุก อยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืนแท้จริง  
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